

## Huyện Thọ Xuân biểu dương, khen thưởng cán bộ cấp cơ sở

15:12 12/03/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 11/3, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị gặp mặt bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố năm 2024. Tại hội nghị, UBND huyện Thọ Xuân đã biểu dương, khen thưởng 30 tập thể, 84 bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.**



*Ông Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: BTH*

Trên địa bàn huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) hiện có 274 thôn, khu phố trực thuộc các xã, thị trấn, có 807 cán bộ hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm 5 chức danh gồm; Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố, thôn đội trưởng, tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT. Số lượng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu phố là trưởng các chi hội, chi đoàn (chi hội trưởng nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh) gồm 1.093 người.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các thôn, khu phố thuộc các xã, thị

trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội qua đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.



*Ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc*

Công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được cập nhật kịp thời, đầy đủ. Cụ thể: Tuyên truyền đến người dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiệu quả từ những mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, ngành nghề sản xuất, kinh doanh và tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, các giá trị truyền thống văn hóa qua đó kinh tế-xã hội của địa phương tiếp tục phát triển ổn định, đời sống và thu nhập của người dân không ngừng được nâng cao.

Các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở được chú trọng gắn với triển khai hiệu quả các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông.



*Đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân trao tặng Giấy khen cho các tập thể xuất sắc\_Ảnh: BTH*

Với những đóng góp tích cực của các chi bộ các thôn, khu phố. 107 Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở năm 2023.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Thọ Xuân tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất các lĩnh vực cũng như mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2024 đến với người trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 30 tập thể, 84 Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

**Lê Thanh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/huyen-tho-xuan-bieu-duong-khen-thuong-can-bo-cap-co-so>